

Số: 07 /KH-PGDĐT

Dầu Tiếng, ngày 16 tháng 02 năm 2023

## KẾ HOẠCH

### Tiếp tục thực hiện Chương trình công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng năm 2023

Căn cứ Chương trình số 05-CTPH/BDVHU-PGDĐT ngày 14/5/2021 của Ban Dân vận Huyện ủy và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng về phối hợp công tác Dân vận giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-SGDĐT ngày 12/01/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về thực hiện Chương trình công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm 2023.

Để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp năm 2023, như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Phối hợp triển khai, quán triệt và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của Huyện ủy, UBND huyện và của ngành về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V.

Đổi mới, nâng cao nhận thức về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền” trong ngành GD&ĐT; phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao nhận thức về tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành và toàn thể người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển sự nghiệp GDĐT của huyện nhà.

#### II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, kế hoạch, biện pháp để huy động các ngành, các cấp, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện. Huy động trẻ em trong độ tuổi đi học đến lớp, không bỏ học, duy trì tỷ lệ học sinh đi học, quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục tại địa phương đúng theo quy định của pháp luật như



quản lý, kiểm tra, giám sát sử dụng cơ sở vật chất, mua sắm, tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dung giảng dạy, chất lượng dạy và học, đạo đức tác phong người thầy, công tác dạy thêm, học thêm,...

3. Phối hợp, quán triệt, triển khai hiệu quả việc thực hiện công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong ngành GDĐT. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong các trường học về thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch các nội dung đúng theo quy định.

4. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, nâng cao đạo đức công vụ. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của ngành GDĐT.

5. Phối hợp đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước: Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và các cuộc vận động của Trung ương, địa phương phát động, đạt hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa.

6. Phối hợp trong việc tiếp nhận và giải quyết những phản ánh, kiến nghị về tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh, học sinh và nhân dân; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GDĐT và những lĩnh vực khác có liên quan để kịp thời trao đổi thông tin, đồng thời phản ánh, kiến nghị, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện các giải pháp chỉ đạo, giải quyết.

7. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh; thường xuyên giữ mối liên hệ với gia đình, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, kịp thời xử lý thông tin liên quan đến trẻ em, học sinh nhất là phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và những vấn đề bảo vệ sức khỏe, phòng chống tai nạn, thương tích, bảo đảm an toàn cho trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, bảo đảm an toàn giao thông trong học đường; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, học sinh phát huy tính chủ động, tham gia các hoạt động xã hội và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

8. Phối hợp với Phòng Y tế và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền, vận động thực hiện phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, quan tâm phát triển giáo dục mầm non; tăng cường tuyên truyền vận động đảm bảo trẻ em trong độ tuổi đến trường, không để học sinh bỏ học, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng xa, đưa các em ở nhà trọ tới trường.

9. Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với nhân dân trên địa bàn về lĩnh vực Giáo dục, chỉ đạo tổ chức Diễn đàn “Ngành Giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân” cấp huyện.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 05-CTPH/BDVHU-PGDĐT và Kế hoạch này.

Phối hợp, đề xuất, kiến nghị với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực GDĐT.

Tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo trong ngành về cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết loại bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho nhân dân, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết nhanh, hiệu quả trong công việc, tuyệt đối nghiêm cấm và xử lý nghiêm những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng để tham nhũng, gây phiền hà cho người dân.

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chương trình công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng năm 2023./.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT;
- Ban Dân vận HU;
- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**  
  
**Tạ Tấn Tuấn**





100